



ข่าวการประชุมคณะกรรมการประสานงานสถานีวิทยุแห่งชาติ (ปนช.)

NEW

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ครั้งที่ 14/2561 นายสุวัฒน์ ตันยวรรณะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสถานีวิทยุแห่งชาติ (ปนช.) โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือการพิจารณา ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ

2. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม

สาระสำคัญของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด แบ่งเป็น 3 ภาคได้แก่

2.1 ภาค 1 การป้องกันและปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ส.” มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจเสนอนโยบายและแผนระดับชาติ ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขในการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษชื่อใดอนุในประเภทใด กำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาคาการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ เป็นต้น

2.2 ภาค 2 การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด

กำหนดให้มีคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม เป็นต้น

2.3 ภาค 3 บทกำหนดโทษ

กำหนดโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือนำผ่านซึ่งยาเสพติด กำหนดโทษเกี่ยวกับสารระเหย รวมทั้งกำหนดโทษสำหรับความผิดต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานเจ้าหน้าที่

3. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

เพิ่มเติมบทบัญญัติเป็นหมวด 2/1 ตั้งแต่มาตรา 11/1 – 11/7 เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น จับกุมบุคคลใดๆ ยึด หรืออายัดยาเสพติด ตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย สอบสวนผู้ต้องหา รวมทั้งการได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารซึ่งถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยต้องยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

กำหนดวิธีปฏิบัติและการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลบังคับตามกฎหมายสารบัญญัติในการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในการจัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติด และปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด นอกจากนี้กำหนดหน้าที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการพิจารณาความอาชญาคดีให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

มติวิป ปนช.

- เห็นสมควรเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีส่งสถานีวิทยุแห่งชาติบรรจุระเบียบวาระ เป็นเรื่องด่วน
- แจ้งข้อสังเกตของ ปนช. ให้คณะรัฐมนตรี และวิป สนช. ทราบ



ฝ่ายเลขานุการ วิป ปนช.
กองประสานงานการเมือง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี